

Q&A โครงการพิเศษการรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างวางใจ สำหรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศที่พำนัก(อาศัย)เกินกำหนด

เวลา

หน่วยงานจัดโครงการ:

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทย(ฝ่ายต่างประเทศและบังคับใช้
กฎหมาย)

วันที่แก้ไข: 10 ธ.ค. 2021

Q1 : ฉันเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศที่พำนัก(อาศัย)เกินกำหนดเวลา ไม่ทราบว่าฉันจะนัดจองรับการฉีดวัคซีนโควิด-19ได้อย่างไร?

A: ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศที่พำนัก(อาศัย)เกินกำหนดเวลา(รวมชาวต่างชาติ ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ฮองกง มาเก๊าหรือประชาชนที่ไม่มีทะเบียนบ้านในไต้หวัน) โปรดพิจารณารับการฉีดวัคซีนตามวิธีต่อไปนี้:

๑. ผู้ที่ไม่มีเอกสารแสดงตน : นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ให้ทำการติดต่อสอบถามได้ที่องค์กรไม่แสวงผลกำไร(เอ็นจีโอ) ออกชนเช่น สภาพระสังฆราชคาทอลิกเขตไต้หวัน(Chinese Regional Bishops'

Conference), สมาคมมุสลิมจีน(Chinese Muslim

Association), สมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนสาธารณ

ณรัฐจีนเป็นต้น(สามารถตรวจสอบค้นหาได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน

ตรวจคนเข้าเมืองคือ :

[https://www.immigration.gov.tw/5385/7229/7238/28815](https://www.immigration.gov.tw/5385/7229/7238/288156/)

6/) ทำการ “ลงทะเบียนนัดจองการฉีดวัคซีนโควิด-19”

หลังจากนั้นเมื่อได้รับแจ้งตามกำหนดเวลา ให้นำหนังสือเดินทาง

บัตรถิ่นที่อยู่(ARC)หรือเอกสารอื่นที่สามารถยืนยันตัวตนได้

ไปยังสถานพยาบาลตามที่เทศบาลนคร เขต(เมือง)กำหนด

หรือสถานที่อื่นตามการกำหนดเพื่อรับการฉีดวัคซีน

๒. ผู้ที่มีเอกสารแสดงตน: สามารถถือเอกสารแสดงตนเช่นบัตรถั

นทಿಯู(ARC)หรือบัตรประกันสุขภาพ

ใบแสดงหมายเลขประจำตัว หนังสือเดินทางเป็นต้น

ไปติดต่อโดยตรงกับสถานีฉีดวัคซีนหรือสถานพยาบาลตามการกำหนดของเทศบาลนคร เขต (เมือง) เพื่อรับการฉีดวัคซีน

Q2: ข้อความ “ไม่ใช่เพื่ออ้างอิงในการตรวจสอบลงทะเบียน” “ตามวิธีดำเนินการของโครงการพิเศษนี้ หมายความว่าอย่างไร?

A: หมายถึงรายชื่อผู้รับการฉีดวัคซีนที่มอบโดยสำนักงานพัฒนาพลังงาน
แรงงานกระทรวงแรงงาน

หรือองค์กรศาสนาและเอ็นจีโอจะใช้เพื่อการลงทะเบียนบันทึกการ
ฉีดวัคซีนของสถานพยาบาลเท่านั้น

ไม่ใช่ในการอ้างอิงเพื่อทำการลงทะเบียนในภายหลัง

ขอให้ท่านรับการฉีดวัคซีนได้อย่างวางใจ

เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง

Q3: ข้อความ “ไม่ควบคุม “ตามวิธีดำเนินการของโครงการพิเศษนี้ หมายความว่าอย่างไร?

A: หมายถึงผู้ที่ทำการมอบตัวด้วยตนเอง

เมื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด-19เข็มที่ 1แล้ว และ

ทำการเดินทางกลับประเทศภายใน 6 เดือน หลังสายการบินระหว่าง

ประเทศทั้งสองฝ่าย(กลับสู่)เปิดทำการบินตามกำหนดเวลาให้ยกเลิกกำหนดเวลาการควบคุมห้าม

(ไม่อนุญาต)เดินทางเข้าได้ทุกวัน

Q4: ระยะเวลาดำเนินการตามโครงการพิเศษนับย้อนหลังเริ่มใช้ตั้ง แต่วันที่ 3 ธ.ค. 2021 จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2022 จะมีการขยายเวลาอีกไหม?

A: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผลักดันจัดทำโครงการนี้โดยสนองรับตามแผนงานของศูนย์บัญชาการ

ควบคุมโรคระบาดปอดอักเสบรุนแรง(CECC) ระยะเวลาดำเนินการของโครงการพิเศษนับย้อนหลัง

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 2021จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2022 โดยจะมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการ

ดำเนินการ ตามความต้องการของนโยบายการป้องกันโรคของศูนย์บัญชาการควบคุมโรค
โปรดเฝ้าติดตามข้อมูลตามการประกาศของทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอย่างต่อเนื่อง

Q5: หากหนังสือเดินทาง

บัตรถิ่นที่อยู่ (ARC) ของฉันล้วนหมดอายุและสูญหาย

อีกทั้งไม่มีเอกสารอื่นที่สามารถใช้แสดงตนได้

ฉันยังจะสามารถขอทำการนัดจองฉีดวัคซีนได้ไหม?

A: ได้ ขอให้ท่านทำการติดต่อลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลกับองค์กรศาสนาหรือเอนจีโอ

หลังจากนั้นองค์กรดังกล่าวจะทำการยืนยันข้อมูลรายชื่อกับทางสำนักงานว่าถูกต้องหรือไม่ หากเป็นผู้ที่ไม่มีเลขประจำตัว ทางสำนักงานฯจะเป็นผู้จัดทำให้ เมื่อถึงเวลาตามการแจ้งขององค์กรศาสนาหรือเอนจีโอ ให้ท่านไปยังสถานพยาบาลตามที่เทศบาลนคร เขต(เมือง)กำหนดหรือสถานที่อื่นตามการกำหนดเพื่อรับการฉีดวัคซีน

Q6: องค์กรศาสนาหรือเอนจีโอ

จะทำการช่วยเหลือให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

ที่พำนัก(อาศัย)เกินกำหนดเวลา

รับการฉีดวัคซีนได้อย่างไร?

A: ท่านสามารถให้การช่วยเหลือผู้ที่เข้าข่ายตามลักษณะให้ทำการติดต่อสอบถามได้ที่องค์กรไม่แสวงผลกำไร(เอนจีโอ)เอกชนเช่น สภาพระสังฆราชคาทอลิกเขตไต้หวัน(Chinese Regional Bishops' Conference), สมาคมมุสลิมจีน(Chinese Muslim Association), สมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนสาธารณรัฐจีน เป็นต้น (สามารถตรวจสอบค้นหารายชื่อองค์กรที่กำหนดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคือ :

<https://www.immigration.gov.tw/5385/7229/7238/288156/>) ทำการลงทะเบียนนัดจองการฉีด

วัคซีน หากองค์กรเอกชนที่ท่านสังกัดอยู่ต้องการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษนี้และทำการจัดการเกี่ยวกับการลงทะเบียนนัดจองให้กับผู้ที่เข้าข่ายตามลักษณะ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางสำนักงานพัฒนากำลังแรงงานกระทรวงแรงงาน หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมแจ้งช่องทางเพื่อใช้ในการติดต่อด้วย

Q7: ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่พำนัก(อาศัย)เกินกำหนด

เวลา หากทำการนัดจองฉีดวัคซีน

โดยไม่ผ่านองค์กรศาสนาหรือเอนจีโอ

สามารถไปรับการฉีดวัคซีนที่สถานพยาบาลโดยตรงได้ไหม?

A: ได้ แต่สถานพยาบาลยังต้องขอให้หน่วยเฉพาะกิจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองช่วยเหลือยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล หากเป็นผู้ที่ไม่มีเลขประจำตัว จะมีหน่วยเฉพาะกิจเป็นผู้จัดทำหมายเลขประจำตัวให้ ขอแนะนำให้ท่านติดต่อติดต่อสอบถามโดยตรงกับองค์กรไม่แสวงผลกำไร(เอ็นจีโอ)เอกชนเช่น สภามุสลิมนิกายคาทอลิกเขตไต้หวัน(Chinese Regional Bishops' Conference),สมาคมมุสลิมจีน(Chinese Muslim Association),สมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนสาธารณรัฐจีน เป็นต้น (สามารถตรวจสอบค้นหารายชื่อองค์กรที่กำหนดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคือ : <https://www.immigration.gov.tw/5385/7229/7238/288156/>) ทำการลงทะเบียนนัดจองฉีดวัคซีนล่วงหน้า หลีกเลี่ยงการไปยังสถานที่โดยตรง เพราะต้องเสียเวลานานมากในการตรวจสอบตัวยืนยันสถานะบุคคล

Q8: สถานพยาบาลมีการจัดบริการล่ามแปลภาษาในสถานที่หรือไม?

A: สถานพยาบาลไม่ได้มีการจัดบุคคลากรล่ามผู้เชี่ยวชาญประจำอยู่ หน่วยเฉพาะกิจของทางสำนักงานฯจะพิจารณาตามความจำเป็นของสถานพยาบาล ช่วยจัดหาล่ามบริการโดยวิธีแปลออนไลน์(ในสถานที่) หรือติดต่อสายตรงแรงงานสอบถามร้องเรียน 1955 ของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้การช่วยเหลือในการแปลภาษาทางโทรศัพท์

Q9: ฉันจะสามารถรับข้อมูลข่าวสารหรือสอบถามเกี่ยวกับโครงการพิเศษนี้โดยอาศัยช่องทางใดได้บ้าง?

A: เกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลโครงการพิเศษนี้จะดำเนินการเป็นประจำผ่าน “เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทย” (มีเวอร์ชันหลายภาษา เว็บไซต์ : <http://www.immigration.gov.tw/>) สามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้ นอกจากนี้สามารถสอบถามยังหน่วยเฉพาะกิจ, ศูนย์บริการในนคร เขต(เมือง)ของทางสำนักงานฯ และสายตรงแรงงาน สอบถามร้องเรียน 1955 ของกระทรวงแรงงาน (บริการหลายภาษา) เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นได้

Q10: การระบุ “ไม่ตรวจสอบลงโทษ” ตามโครงการพิเศษนี้ รายละเอียดโดยรวมคืออะไร?

A: ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่พำนัก(อาศัย)เกิน

กำหนดเวลาซึ่งทำการฉีดวัคซีน ให้เพื่อการตรวจสอบอนุมัติบัตรสีเหลืองบันทึกการฉีด
วัคซีนเท่านั้น ไม่ได้ใช้อ้างอิงเพื่อการลงทะเบียน หน่วยงานรักษาความปลอดภัยเช่นตำรวจ
หรือตรวจคนเข้าเมือง จะไม่ทำการตรวจจับเพื่อลงทะเบียนในบริเวณโดยรอบสถานพยาบาล
หรือสถานที่อื่นตามกำหนดเพื่อรับการฉีดวัคซีนแต่อย่างใด ในระหว่างที่ผู้เดินทางมาจาก
ต่างประเทศที่พำนัก(อาศัย)เกินกำหนดเวลารับการฉีดวัคซีน ก็จะไม่มีการแจ้งเพื่อตรวจจับลงทะเบียน
แต่หากหน่วยงานรักษาความปลอดภัยขณะปฏิบัติหน้าที่อื่น ตรวจพบผู้เดินทางมาจาก
ต่างประเทศที่พำนัก(อาศัย)เกินกำหนดเวลา ก็ยังคงต้องทำการตรวจจับเพื่อลงทะเบียนตาม
กฎหมาย